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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบาย   

โครงการบริการทุกช่วงวัยลด NCDs 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, ฐานเศรฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, hfocus, linetoday, 
tnnthailand, chaingmainews, thailandplus ) 
     - ที่ รพ.ป่าซาง จ.ลำพูน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวเปิดโครงการบริการทุกช่วงวัย ด้วยความห่วงใยจากกระทรวง
สาธารณสุข ภาคเหนือ เขตสุขภาพที่ 1 ว่า โครงการบริการทุกช่วงวัยฯ เกิดขึ้นจากการต่อยอดความเข้มแข็งของ  คุณหมอ 
พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีบุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้หลักคิด "อสม.มั่นคงสาธารณสุขเข้มแข็ง เพื่อคนไทยห่างไกล NCDs" เป็น
การบูรณาการงานด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนอย่าง อสม.เข้าด้วยกัน เพื่อ
ให้บริการประชาชนได้ครอบคลุม สอดรับกับความต้องการการดูแลสุขภาพทุกมิติ ครั้งนี้ได้ยกทัพ 10 คลินิก ทั้งส่งเสริม คัดกรอง 
ป้องกัน และรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs มาให้บริการชาวจังหวัดลำพูน โดยเมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรไีด้
เปิดโครงการที่เมืองทองธานี คาดโครงการนี้จะมีผู้เข้ารับบริการกว่า 38 ล้านราย ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาใน
อนาคตได้กว่า 4,000 ล้านบาท. 

- 

ถวายความรู้พระสงฆ์ปลอดโรค NCDs 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, khaothaitoday, linetoday, theagendathai, 
thailandplus) 
     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อน "พระสงฆ์ปลอดโรค NCDs สุขภาพดีทั่วไทย 
ภาคเหนือ ณ จังหวัดลำปาง" ถวายความรู้พระสงฆ์ปลอดโรค NCDs เรื่องที่ 1 คือ การดูแลตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจ
ได้อย่างเต็มที่ ส่วนเรื่องที่ 2 คือ การส่งต่อความรู้ เผยแผ่สู่ประชาชนในฐานะพระนักเทศน์  พร้อมเปิดโครงการรักษ์ไต ล้านนา R1 
ที่อาคารนวัตกรรมบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดลำปาง   

- 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

โรคแอนแรกซ ์
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, โพสต์ทูเดย์, hfocus, จส.100, linetoday,  ) 
     -นพ.วีระวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ และโฆษกกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงกรณีที่พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรค
แอนแทรกซ์ ที่จังหวัดมุกดาหาร ถือว่าเป็นโรคระบาดแล้ว เพราะมีผู้ป่วยมากกว่า 1 ราย แต่ย้ำว่าเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน 
ไม่ใช่คนสู่คน โดยผู้เสียชีวิต 1 ราย มีประวัติการสัมผัสชำแหละเนื้อวัว ผู้ป่วยรายที่สองเป็นชายอายุ 53 ปี มีประวตัิชำแหละสัตว์
ป่วยเช่นเดียวกัน โดยมีกลุ่มเสี่ยงจากการสัมผัสชำแหละเนื้อวัว ผู้รับประทานเนื้อดิบ และ ผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ชำแหละเนื้อ รวม 
638 ราย ท้ังหมดได้รับยาปฏิชีวนะแล้ว ส่วนการดูแลสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงมีการจำกัดวงของวัวในรัศมี 5 กิโลเมตร พบว่า มีวัว 1,222 
ตัว จึงได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ส่วนวัวท่ีเข้าข่ายสงสัยป่วยอีก 124 ตัว ฉีดยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาแล้ว 
       โรคแอนแทรกซ์เป็นโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียในสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์เท้ากีบ หากติดเชื้อจะมีไข้ ซึม ไม่กินอาหาร มนุษย์
สามารถรับเชื้อจากสัตว์ได้ 3 ทางหลัก คือ การสัมผัส การรับประทานและการหายใจเอาสปอร์เชื้อเข้าสู่ร่างกาย จึงแนะนำให้
สังเกตสัตว์เลี้ยง หากมีอาการเจ็บป่วยผิดปกติให้แจ้งปศุสัตว์จังหวัดมาตรวจสอบ หากผู้สัมผัสมีอาการป่วยให้รีบมาพบแพทย์ และ
แจ้งประวัติเสี่ยง เช่น การชำแหละหรือรับประทานเนื้อสัตว์ดิบ  แนะนำประชาชนท่ีจะต้องสัมผัสกับเนื้อสัตว์ ต้องใส่ถุงมือป้องกัน 

- 

ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2568 
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ล้างมือให้สะอาด รับประทานอาหารที่ปรุงสุกเพื่อทำลายเชื้อแบคทีเรีย โดยการรักษาหลังติดเชื้อแอนแทรกซ์ จะให้ยาปฏิชีวนะ 
และสามารถให้ยาป้องกันการติดเชื้อ หรือลดความเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคหลังการสัมผัสได้ด้วย 
      สพ.ญ.เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย นายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า วัวตัวที่เป็นต้นเหตุของการติดเช้ือโรคแอนแทรกซ์ พบว่า เป็น
วัวในพื้นที่จ.มุกดาหาร ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบดินและสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อหาสปอร์ของเชื้อ การติดเชื้อแอนแทรกซ์ 
สามารถเกิดขึ้นกับสัตว์ชนิดอื่นได้เช่นกัน แต่ในวัว ควาย แพะ แกะ จะมีความไวมากกว่า จึงติดเช้ือได้ง่าย หากเป็นหมู แมว หมา 
จะมีการทนทานมากกว่า รับเชื้อมาก็ไม่เป็นอะไร ไม่แพร่เช้ือออกไป 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, 
คมชัดล ึก, โพสต ์ท ู เดย์ , กร ุงเทพธ ุรก ิจ  ,Tnews, hfocus, thebangkokinsight, linetoday,workpointnews, nationtv, 
amarintv, mcot,) 
     - นพ.ณรงค์ จันทร์แก้ว นพ.สสจ. มุกดาหาร กล่าวถึงสถานการณ์เฝ้าระวังโรคแอนแทรกซ์ ว่า ขณะนี้นายอำเภอดอนตาล จ.
มุกดาหาร ได้มีการประกาศพื้นที่ควบคุมโรคเฉพาะ อ.ดอนตาล เนื่องจากผู้ที่สัมผัสโรคยังอยู่ในพื้นที่ ไม่ได้มีการเดินทางออกไปที่
อื่น แต่ทาง จ.มุกดาหาร ได้มีการประสานจังหวัดใกล้เคียงให้เฝ้าระวังโรคเพิ่มเติม คือ จ.อำนาจเจริญ และกาฬสินธุ์  ล่าสุด มี
ผู้เสียชีวิตสะสม 1 ราย เป็นชายอายุ 53 ปี และมีผู้เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ 3 ราย วันนี้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธี RT-
PCR พบว่ามี 1 ราย ให้ผลบวก ยืนยันการติดเชื้อโรคแอนแทรกซ์ ส่วนอีก 2 รายคาดว่าผลจะออกในวันที่ 3 พฤษภาคม สำหรับ
ผู้ป่วย 1 รายที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการ เป็นชายอายุ 53 ปี ซึ่งเป็นเพื่อนกับผู้เสียชีวิตรายก่อนหน้า มีประวัติการ
ชำแหละเนื้อสัตว์ และรับประทานเนื้อวัวดิบร่วมกันกับผู้เสียชีวิต โดยขณะนี้เริ่มมีอาการแสดงคือ มีแผลบริเวณมือขวา มีผื่นตาม
ร่างกาย แต่ด้วยผู้ป่วยไม่มีโรคประจำตัว อาการจึงไม่รุนแรงมาก แพทย์จึงให้การรักษาด้วยยากินและยาฉีด ซึ่งทาง รพ. มุกดาหาร 
จะทำการรักษาผู้ป่วยจนหาย จะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยต้องเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนอย่างต่อเนื่อง 
     สำหรับจำนวนผู้ที่สัมผัสโรคแอนแทรกซ์ใน จ.มุกดาหาร ยังเป็นผู้ที่สัมผัสโรคจากเหตุการณ์เดียวกัน วันนี้มีการคัดกรองโรค
เพิ่มเติม พบว่ามีผู้สัมผัสโรคสะสม 638 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่มีประวัติการชำแหละสัตว์และกินเนื้อดิบ ซึ่ง สสจ.มุกดาหารจะทำการจ่าย
ยา Doxycycline ให้กับผู้สัมผัสโรคทุกราย ซึ่งเป็นยารับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เวลาเช้าและเย็น โดยจะต้องกิน
ต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วัน อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าโรคแอนแทรกซ์เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน ไม่ใช่ติดต่อจากคนสู่คน ดังนั้น ผู้ที่
สัมผัสโรคสามารถใช้ชีวิตปกติ เพียงแต่ขอให้งดการกินเนื้อสัตว์ก่อนในช่วงนี้ พร้อมเฝ้าระวังอาการผิดปกติให้รีบไป รพ. 
        -สสจ.มุกดาหาร ออกประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร งดบริโภคเนื้อวัว , ควาย, แพะ และแกะ ใน
รูปแบบดิบเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคแอนแทรกซ์ เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต ขอให้ประชาชน
ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานทางการอย่างใกล้ชิด และหากมีอาการเข้าข่ายเช่น ไข้ ไอ หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก ผิวหนังมี
ตุ่มหนองกลายเป็นแผลสีดำ หรือมีอาการทางเดินอาหารผิดปกติ และมีประวัติสัมผัสสัตว์ป่วย หรือบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ปรุงสุก 
ขอให้รีบไปพบแพทย ์  
       ขณะเดียวกัน รพ.สต.บ้านเหล่าหมี มีประชาชนเข้ามาปรึกษากับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพราะกังวัลว่าถ้าทานเนื้อใน
ช่วงเวลาเดียวกัน จะมีผลกระทบหรือไม่ โดยทางเจ้าหน้าท่ีได้ให้คำปรึกษาพร้อมกับคำแนะนำในการสังเกตอาการ พร้อมกับกําชับ
ถ้ามีอาการเจ็บป่วยให้มาหาเจ้าหน้าที่ได้ทันที 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, แนวหน้า, เนช่ันออนไลน์, hfocus) 
     -เพจ 'สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร' โพสต์ข้อความ ออกใบประกาศเกียรติคุณช่ืนชม นพ.นนชยา ใจตรง แพทย์เวช
ปฏิบัติทั่วไป รพ.ดอนตาล ศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น เป็นผู้แม่นยำวินิจฉัยผู้ป่วยโรคแอนแทรกซ์ โดยย้อมสีแกรม (Gram Stain) พบ
เป็นแกรมบวกชนิดแท่ง ร่วมกับพบแผลที่มือคนไข้ ทำให้วินิจฉัยโรคได้รวดเร็ว รู้เร็ว แจ้งเร็ว ทำให้สามารถควบคุมป้องกันโรคและ
หากลุ่มเสี่ยงโรคแอนแทรกซ์ได้เร็ว ป้องกันความเสียหาย และป้องกันความรุนแรง ที่จะเกิดในวงกว้าง ได้อย่างดีเยี่ยม 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์) 
     -นพ.นนชยา ใจตรง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป รพ.ดอนตาล กล่าวถึงความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลในการเป็นผู้แม่นยำวินิจฉัย
ผู้ป่วยโรคแอนแทรก ว่า แม้ว่าโรคแอนแทรกซ์จะไม่ได้พบในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน แต่จากซักประวัติผู้ป่วยที่พบติด
เชื้อแอนแทรกซ์และเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ มีความซับซ้อน  โดยระบุว่าการซักประวัติในครั้งนี้ ได้นึกถึงโรคแอนแทรกซ์ เป็นโรค
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สุดท้าย เนื่องจากอาการของโรคมีความคล้ายคลึงกับ โรคสครับไทฟัส และโรคเมอลินอย   ซึ่งเมื่อส่งตรวจผลแลปด้วยการยอ้มสี
แกรม พบว่าผลแกรมเวท เป็นชนิดแท่ง ประกอบกับประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกับจังหวัดมุกดาหาร มีการระบาดของเชื้อโรคแอน
แทรกซ์เมื่อปีท่ีผ่านมา ทำให้สงสัยได้ว่าผู้ป่วยรายดังกล่าวติดเชื้อแอนแทรกซ์  นอกจากนี้ ทีมงานท้ังในโรงพยาบาลและสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ก็มีส่วนสำคัญในการป้องกันหลังจากที่ได้ตรวจพบเชื้อแอนแทรกซ์ในผู้ป่วย ซึ่งทำให้สาม ารถควบคุมการ
ระบาดได้ เนื่องจากทุกฝ่ายได้ทำการค้นหาผู้สัมผัสเชื้อเพื่อที่จะให้ยา ในการป้องกัน โดยผู้สัมผัสเชื้อจำเป็นต้องรับประทานยา
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วัน และเตือนประชาชนไม่ควรบริโภคเนื้อดิบ เนื่องจากเชื้อแอนแทรกซ์ มีลักษณะเป็นสปอร์ จำเป็นต้อง
ทำให้สุก 100% 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus) 
     -ทนพ.วิทยา เงาตะคุ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ ประกาศเกียรติคุณ ชื่นชมเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ รพ.ดอนตาล ที่
ตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการตามแนวทางการรายงานค่าวิกฤต  จนสามารถวินิจฉัย "โรคแอน
แทรกซ์" ได้อย่างรวดเร็ว 
    สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์) 
     -นายอดิชาติ ชูคำสัตย์ ปศุสัตว์อำเภอดอนตาล จ.มุกดาหาร กล่าวว่า การควบคุมโรคในสัตว์รัศมี 5 กิโลเมตรจากจุดที่มกีาร
ชำแหละวัวเจ้าหน้าที่ได้ฉีดยาปฏิชีวนะในโคพื้นที่เสี่ยง 124 ตัว ขณะที่มีจำนวนโคที่ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค 1,222 ตัว ที่ผ่าน
มาได้ดำเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ 50 โดยวันนี้เจ้าหน้าที่ออกดำเนินการวัคซีนป้องกันโรคให้ครบทั้งหมด นอกจากนี้ได้พ่น
น้ำยาฆ่าเช้ือบริเวณสถานท่ีเสี่ยงทุกจุดแล้ว ส่วนผลการตรวจหาเช้ือจากช้ินเนื้อวัวและหมูที่เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างจากตู้เย็นบ้าน
ผู้เสีย ได้ส่งไปตรวจท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คาดว่าผลตรวจจะออกไปช่วงบ่ายของ
วันน้ี 
     สื่อที่นำเสนอ :  นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์ , แนวหน้า, บ้านมเมือง, ประชาชาติ
ธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์) 
     -นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้กำชับกรมปศุสัตว์ต้องลงพื้นที่เข้าไปตรวจอย่างเข้มงวดกรณีโรค
แอนแทรกซ์ ล่าสุดได้ปิดพื้นที่จุดที่ต้องสงสัย ไม่ให้โคกระบือไปกินหญ้ารวมกันในพื้นที่ใหญ่ ห้ามคนเข้าออก รวมถึง เข้าไปฉีด
วัคซีนให้กับกลุ่มโค กระบือในพื้นที่ และสั่งไม่ให้เคลื่อนย้ายสัตว์ออกจากพ้ืนท่ี เพื่อป้องกันไม่ให้มีการระบาดของโรค นอกจากน้ียัง
ได้สั่งการให้มีการบล็อกพื้นที่ตามแนวชายแดนทั้งหมด โดยให้มีการตรวจโรคสัตว์อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือ สนามบิน และ
พื้นที่ตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันโรคแอนแทรกซ์ที่จะหลุดรอดเข้ามา มั่นใจว่ากรมปศุสัตว์จะจัดการเรื่องนี้ได้   อย่างไรก็ตาม 
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าผู้ที่เสียชีวิต ติดเชื้อมาจากที่ใด เนื่องจ ากในพื้นที่ไม่มีรายงานว่ามีโคที่เสียชีวิตจากโรค
ดังกล่าว ยืนยันขณะนี้ไม่มีโคกระบือ ติดเชื้อเพิ่ม และได้ปิดพื้นที่ไว้ระยะทาง 5 กม.รวมถึง ฉีดวัคซีนให้ทุกตัว โดยกำชับว่าเคสโรค
ระบาดที่เกิดขึ้น ต้องเร่งสร้างความมั่นใจให้ผู้ค้าของไทยว่า ไม่กระทบต่อผู้เลี้ยงโคของไทย 
      ด้าน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อ
ตรวจสอบร่วมกัน พบข้อมูลเบื้องต้นผู้เสียชีวิต 1 ราย และรักษาตัว 1 ราย ในพื้นที่โดยรอบได้ส่งเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคและเก็บ
หลักฐาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 7 วัน พร้อมสั่งให้ฉีดวัคซีนวัว 1,200 ตัวในพื้นที่เสี่ยง และห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ออกนอกพื้นที่
โดยเด็ดขาด 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, บ้านมือง, เดลินิวส์ ) 
     -ที่ จ.เลย นายสมัย ฤทธิศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านแก่วตาว ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบวัวเพศเมีย
ตายไม่ทราบสาเหตุ 3 ตัว ในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านแก่วตาว ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย เมื่อวันท่ี 2 พ.ค. 2568 ทำให้ชาวบ้านวิตกกังวล
อย่างมาก เกรงว่าอาจเกิดโรคระบาดแอนแทรกซ์ ขึ้นในพื้นที่ชายแดนไทย–ลาว   ด้านปศุสัตว์จังหวัดเลย ได้เก็บตัวอย่างเลือดของ
วัวทั้งหมดเพื่อส่งตรวจที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   เจ้าหน้าท่ีสันนิษฐานว่า “ไม่น่าจะ
เป็นโรคระบาดสัตว์” เนื่องจากวัวในฝูงที่เหลือยังแข็งแรงดี ไม่มีอาการป่วย เชื่องซึม หรือแสดงอาการระบาดต่อเนื่องแต่อย่างใด  
จากการตรวจสอบบริเวณคอก พบว่า มีเศษเชือกไนล่อนท่ีใช้มัดฟางกระจายอยู่ตามพื้น ซึ่งเป็นไปได้ว่าวัวท่ีตายอาจ เผลอกินเชือก
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 
ไนล่อนเข้าไปจนลำไส้อุดตัน เป็นเหตุให้ป่วยและตายในบางตัว อย่างไรก็ตาม ต้องรอผลตรวจยืนยันจากห้องปฏิบัติการทางสัตว
แพทย์ เพื่อช้ีชัดสาเหตุการตายต่อไป ขณะที่หน่วยงานในพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังและเข้มงวดต่อมาตรการป้องกันอย่างใกล้ชิด. 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์,)   
     -น.ส.วรินดา ทองขัน เจ้าของร้านขายเนื้อวัวสด ริมถนนชยางกูร ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร กล่าวว่า จากโรคแอน
แทรกซ์ มีผลกับทางร้านมาก ปกติขายได้ ลูกค้าจะไม่ลดขนาดนี้ ทั้งวันขายได้ 3 คน อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาแสดง
ความมั่นใจให้กับลูกค้า มาตรวจมาเช็ก สามารถบริโภคได้ ปกติเนื้อจะหมดแต่เช้า แต่วันนี้เหลือครบทุกอย่าง วันนี้ถ้าขายไม่หมดก็
จะไปทำเนื้อแห้ง ทำแหนม และจะหยุดขายไปก่อนจนกว่าจะเข้าสภาวะปกติ 
    สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ 
     -เสนอบทความ โดยศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา และ นพ.ดร.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านการแพทย์บูรณาการ
และสาธารณสุข และที่ปรึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ว่า ปี 2540 และ 2560 ระบาดโรคแอน
แทรกซ์ แม่สอด 2568 ระบาดมุกดาหาร ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เกี่ยวเนื่องจากแพะ วัว ควาย เป็นโรค เมื่อตาย ทำการชำแหละ และ
แจกจ่ายกินดิบ หรือกินสุกๆ ดิบๆ ในหมู่บ้าน แม้เชื้อในรูปของสปอร์จะอยู่ในดินได้หลายปี แต่การระบาดในคนไทยนั้น น่าจะอ้าง
ไม่ได้ว่าเกิดจากการสูดหายใจเอาฝอยละอองสปอร์จากดิน  แต่น่าจะมาจากวัฒนธรรมการกินดิบ การชำแหละ ไม่ต้องคดิจะผลิต
วัคซีนป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ มะเร็ง เสียเงินนับพันล้าน หยุดกินดิบ ประหยัดเงินชาติได้เป็นหมื่นๆ ล้าน กินสุก ถูกวิธี ยังแซ่บได้ 
แถมรอดตายอีกต่างหาก 
รพ.เอกชนรับให้เลือดผิด-เหยื่อพระราม 2 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, กรม
ประชาสัมพันธ์, เนช่ันออนไลน์, hfocus, ch7, ch3, kapook, thebangkokinsight, linetoday, thaiPBS, brighttv, amarintv, 
thestatestime, topnews, Tnews, bubaboo,  ) 
     - นายธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย กรณีนายอำนาจ ทองขำ อายุ 46 ปี ถูก
แผ่นปูนสะพานต่างระดับหล่นใส่กระจกหน้ารถกระบะ ขณะกำลังขับอยู่บนช่องทางหลักถนนพระราม 2 ขาออกกรุงเทพฯ อ.เมือง 
จ.สมุทรสาคร ได้รับบาดเจ็บสาหัส ตับฉีก ก่อนเสียชีวิตในท่ีสุด โดยทางครอบครัวตั้งข้อสังเกตว่าโรงพยาบาลเอกชนช่ือดังแห่งแรก
ที่รับผู้บาดเจ็บอาจให้เลือดผิดกรุ๊ป จนอาจนำไปสู่การเป็นสาเหตุร่วมจนเสียชีวิตหรือไม่ เนื่องจากแพทย์ตรวจพบเลือดกรุ๊ปเอใน
ร่างกายทั้งที่นายอำนาจมีเลือดกรุ๊ปบี 
       นายธนกฤตกล่าวว่า ผู้บาดเจ็บเข้ารักษาด้วยอาการตับฉีก เลือดไหลไม่หยุด จำเป็นต้องให้เลือดด่วน ปกติต้องใช้เลือดกรุ๊ปโอ 
แต่ทางโรงพยาบาลมีหมู่เลือดโอไม่พอ แพทย์จึงตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แล็บ) หาหมู่เลือดของผู้บาดเจ็บ แต่ในขณะนั้นผลแล็บ
ระบุกรุ๊ปเลือดเอ และผู้บาดเจ็บจำเป็นต้องเร่งทำการผ่าตัด แพทย์จึงให้เลือดบา งส่วนเพื่อผ่าตัด แต่มาทราบผลภายหลังว่า
ผู้บาดเจ็บเลือดกรุ๊ปบี แต่เลือดที่ได้เป็นกรุ๊ปเอ  เมื่อทราบว่าให้เลือดผิด โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกจึงส่งตัวผู้บาดเจ็บไปยัง
โรงพยาบาลสมุทรสาคร พร้อมกับประวัติการรักษา ดังนั้น ยืนยันได้ว่าโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกรู้ตั้งแต่ก่อนส่งตัวว่าให้เลือดผิด
หมู่ ผมได้ให้ สสจ.สมุทรสาครตรวจสอบเรื่องนี้ จึงได้รับทราบว่าเป็นเรื่องจริง อย่างไรก็ตามเช่ือว่าไม่ได้มีความตั้งใจจะให้เลือดผิด
หมู่ แต่อาจจะเป็นเพราะผลแล็บคลาดเคลื่อน   ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยได้เสียชีวิตแล้ว อันดับแรกญาติต้องไปดำเนินคดีเรื่องที่มีปนูหล่น
มาใส่ผู้เสียชีวิต จากนั้นญาติต้องมา ไล่เรียงเรื่องของการรักษาที่มีการให้เลือดผิดหมู่ ต้องไปดูว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้อาการหนักขึ้น
จนเสียชีวิตหรือไม่ อาจจะต้องให้แพทยสภาเข้ามาดูเรื่องมาตรฐานวิชาชีพประกอบกันไปด้วย 

- 

สธ.ส่งทีม Thailand EMT ผลัด 4 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย "เมียนมา 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, hfocus, linetoday, thailandplus) 
     -ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. มอบหมายให้ นพ.สุเมธ องค์
วรรณดี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหาร ร่วมส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขใน
ภาวะภัยพิบัติ (Thailand Emergency Medical Team : Thailand EMT) ผลัด 4 เดินทางโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศ.ไป
ยังสนามบินมัณฑะเลย ์สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา เป็นชุดสุดท้าย เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภยัแผ่นดนิไหวในเมียนมา 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 
ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2568 เน้นดูแลโรคเรื้อรัง คุณภาพน้ำประปา ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที่เสี่ยง 
และควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน 
หุ่นยนต์กล้องผ่าตัด 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.มติชน  
     - นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันประสาทฯ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์
ช้ันสูง ด้วยการใช้ "หุ่นยนต์กล้องผ่าตัด" (Robotic Exoscope) เพื่อช่วยในการผ่าตัดผู้ป่วยภาวะโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท
และสมอง ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงจากการผ่าตัดแบบดั้งเดิม อีกทั้งยังช่วยให้การทำงานของ
แพทย์สะดวกสบายในการรักษา ปัจจุบันสถาบันประสาทฯใช้หุ่นยนต์กล้องผ่าตัดกับผู้ป่วยแล้ว จำนวน 73 ราย 

- 

รพ.ราชวิถีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง สำเร็จรายแรก 
  สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus) 
     -นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า  โรงพยาบาลราชวิถี ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายเซลล์ต้น
กำเนิดเม็ดเลือด (Hematopoietic Stem Cell Transplantation, HSCT) ให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple 
Myeloma สำเร็จเป็นรายแรก ถือเป็นรายแรกของโรงพยาบาลในกรมการแพทย์ ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วย และเพิ่ม
โอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

สปสช.เปิดตัวเลขใช้งบกลางปี'67 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, linetoday, thecoverage,  hfocus) 
     - ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการและโฆษก สปสช. กล่าวว่า สปสช. ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) และได้รับจัดสรร 
จำนวน 5,924,314,600 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 30 บาทรักษาทุกท่ี รายการค่าบริการที่งบ
ไม่เพียงพอ และจ่ายเพิ่มเติมกับค่าบริการผู้ป่วยใน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของประชาชนให้มีความครอบคลุม
มากยิ่งข้ึน ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้นด้วยบริการสาธารณสุขพ้ืนฐานใกล้บ้าน 
      ทั้งนี้ สปสช. ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2567 ต่อบอร์ด สปสช. วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2567 ดังนี้ 
1.ค่าบริการตามนโยบายรัฐบาล 30 บาทรักษาทุกที่ ใช้งบกลาง 1,705.60 ล้านบาท 2.กรณีรายการค่าบริการ ที่งบประมาณไม่
เพียงพอ ใช้งบกลาง 1,496.92 ล้านบาท 3.ค่าบริการผู้ป่วยใน เพื่อจ่ายให้หน่วยบริการ ในอัตราไม่เกิน 8,350 บาทต่อ adj.RW ใช้
งบกลาง 2,721.80 ล้านบาท และใช้จากงบรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม และรายรับอื่นระหว่างปีรอปิดบัญชี ที่ไม่มีภาระ
ผูกพัน 1,158.51 ล้านบาท รวมเป็น 3,880.31 ล้านบาท สรุปใช้งบกลาง 5,924.31 ล้านบาท และงบจากรายได้สูง (ต่ำ) และ
รายรับอ่ืนระหว่างปีรอปิดบัญชี 1,158.51 ล้านบาท รวมเป็น 7,082.82 ล้านบาท 

- 

ผลขับเคลื่อนปัญหาบุหร่ีพ้ืนที่ภาคเหนือ 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ) 
     - สสส.ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมศักยภาพและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมการบริโภคบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า อย่างยั่งยืน โดยมีตัวแทนภาคีเครือข่ายทั่วประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้กับพ้ืนท่ีของตนเอง 
     นพ.ชัย กฤติยาภิชาตกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมยาสูบ กล่าวว่า อปท. มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชน เพราะ อปท.อยู่ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุด มีโอกาสสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และสามารถออกแบบกิจกรรมให้
เหมาะสมกับบริบทได้จริง เรื่องบุหรี่ไม่ใช่เรื่องสุขภาพโดยตรง เป็นเรื่องที่มีปัญหา ทั้งเรื่อง สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ องค์การ
อนามัยโลก (WHO) จึงต้องเสนอองค์การสหประชาชาติ ว่า ต้องอาศัยทุกภาคส่วน ต้องอาศัยกลไกในทุก ๆ ด้านมาช่วยกัน 
     นางสวาท โกชุม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ในระบบบริการสุขภาพ เทศบาลได้
ยกระดับบริการในพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้งเชิงป้องกันและการรักษา โดยจัดคลินิก NCDs ให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ทุกวันจันทร์ และ
จัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่โดยแพทย์แผนไทย ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล พร้อมใช้ระบบ JHCIS คัดกรองผู้ป่วยโรคทางเดิน
หายใจเรื้อรัง (COPD) และผู้ติดสุราเรื้อรัง รวมถึงมีระบบส่งต่อกรณีเลิกบุหรี่ไม่สำเร็จไปยังโรงพยาบาลสันทรายผลการดำเนินงาน

- 
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ตลอดช่วงที่ผ่านมา มีผู้สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จแล้วถึง 40 ราย นับเป็นผลลัพธ์ที่ชี้ให้เห็นถึงพลังของการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเชิงสุขภาวะอย่างยั่งยืนในระดับท้องถิ่น 
ปัญหาชาวไร่ยาสูบ 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ) 
     - นายประเสริฐ สงวนทรัพย์ นายกสมาคมชาวไร่ยาสูบจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 โดยมีชาวไร่ยาสูบ
กว่า 1,000 รายร่วมประชุม มอบเงินช่วยเหลือชาวไร่ที่ประสบภัยธรรมชาติ พร้อมถกปัญหาบุหรี่เถื่อนถล่มราคา และนโยบาย
ควบคุมยาสูบของอนามัยโลกท่ีบีบคั้นมากขึ้น การกำหนดนโยบายการควบคุมยาสูบในระดับโลก ในเดือนพฤศจิกายน 2568 คาด
ว่าจะมีการพูดคุยเรื่อง การควบคุมสารปรุงและปริมาณสารนิโคตินในบุหรี่ การแบนบุหรี่ไฟฟ้า การฟ้องร้องเอาผิดเรียกค่าเสียหาย
ต่อผู้ผลิตยาสูบ มาตรการอื่นๆที่มีความสุดโต่ง เช่นกำหนดปีเกิดผู้ซื้อ และที่สำคัญคือมาตรการเกี่ยวกับข้อบทที่ 17 และ 18 ที่
ต้องการให้ชาวไร่ยาสูบไปปลูกพืชอื่นทดแทน โดยอ้างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โดยสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อโควตาปลูก
ยาสูบในอนาคต และทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไร่ยาสูบลำบากมากขึ้น จึงอยากให้กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต เป็น
ผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลผลกระทบของชาวไร่ยาสูบ ที่ผ่านมา ตัวแทนจากประเทศไทยที่ไปร่วมประชุมมักจะเป็นบุคลากร
จากหน่วยงานด้านสาธารณสุขและเครือข่ายที่มีมุมมองด้านเดียว คือเรื่องสุขภาพ โดยไม่พิจารณาผลกระทบในมิติอื่นๆ ทั้ง
เศรษฐกิจของชาวไร่ รายได้ของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) และรายได้ภาษีสรรพสามิตที่รัฐนำไปใช้พัฒนาประเทศ 

- 

"เป๋าตัง" สกัด "กระดูกสะโพกหัก" ลดตาย 15% 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, innnews) 
     - นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับสมาคม
ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย สสส.บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด และภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินโครงการ "เดินดี
ไปด้วยกัน" โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการติดตามสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ "กระเป๋ าสุขภาพ" บน
แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" และ LINE @NHSO มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามสุขภาพและป้องกันการพลัดตกหกล้ม ซึ่งเป็น
สาเหตุสำคัญของภาวะ "กระดูกสะโพกหัก" ที่นำไปสู่ความพิการและอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 30-50%  ผลการดำเนินโครงการใน
พื้นที่นำร่อง 11 จังหวัด 1 เขต ปรากฏผลลัพธ์ที่น่าพอใจ โดยสามารถลดอัตราการล้มใหม่และล้มซ้ำได้ถึง 10% และที่สำคญัคือ 
อัตราการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ 1 ปีหลังกระดูกสะโพกหักและไดร้ับการผ่าตดัลดลงเหลือเพียง 15% นอกจากน้ี ยังพบว่ามีผู้สูงอายุ
เข้าถึงมาตรการประเมินความเสี่ยงและการติดตามสุขภาพถึง 70% ในพ้ืนท่ีที่เข้าร่วมโครงการ 

- 

สงขลาดัน Medical Tourism ต้ังเป้า Top 20 โลกเวลเนสฮับ 
    สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ 
     -หลายปีที่ผ่านมา ภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา ได้พยายามผลักดันให้เกิด "การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์" (Medical Tourism) 
เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการบริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน และให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ Medical & Wellness Hub 
แต่ที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ล่าสุด นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เข้ามาผลักดันแนวคิด
ดังกล่าว โดยบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัด คาดว่า
ภายในสิ้นปี 2568 โครงการดังกล่าวจะบรรลเุป้าหมายเปน็รูปธรรม เพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและการฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ของ จ.สงขลา  โครงการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ Medical Tourism ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในระยะ 20 
ปี (พ.ศ. 2566-2585) ภายใต้แนวคิด Songkhla Medical Tourism City of The World มีเป้าหมายให้จังหวัดสงขลา เป็น TOP 
20 ของโลกในด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  ให้เป็นท่ียอมรับท้ังในและต่างประเทศทางด้านสาธารณสุขและการบริการ 

 

ภัยเงียบจาก 'พยาธิ' ทำ 9 ขวบเกือบเสียชีวิต 
   สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์) 
     -แฟนเพจ Parasite stories เล่าเรื่องปรสิต ได้ออกมาโพสต์เคสของคนไข้เด็กชายวัย 9 ขวบ จากมอริเชียส มีอาการปวดท้อง 
ท้องอืด และอาเจียนออกเป็นพยาธิ หลังเคยผ่าตัดไส้ติ่งฉุกเฉิน พบว่าลำไส้อุดตันจากพยาธิไส้เดือน ( Ascaris lumbricoides) 
จำนวนมาก แพทย์ผ่าตัดนำพยาธิออก 375 กรัม และให้ยาฆ่าพยาธิ Albendazole ร่วมกับยาปฏิชีวนะ อาการดีขึ้นและหายปกติ 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 
พยาธิชนิดนี้เป็นปัญหาสาธารณสุขที่พบบ่อยในประเทศเขตร้อนทั่วโลก   และในบางกรณี หากไม่ได้รับการรักษาหรือมีพยาธิ
จำนวนมาก อาจนำไปสู่การเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตได้ 
จีนไม่ผ่อนปรนตรวจสารย้อมสี 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ เว็บไซต์ () 
     -แหล่งข่าวจากโรงคัดบรรจุส่งออกทุเรียนหลายรายเปิดเผยว่า ปัญหาการส่งออกทุเรียนขณะนี้คือ จีนยังไม่ผ่อนปรนการตรวจ
เปลือกทุเรียน ยังบังคับต้องไม่มีการปนเปื้อน (Not Detect) ใด ๆ ที่เปลือก ขณะที่การตรวจพบ BY2 ตอนนี้ได้มีการพิสูจน์แล้ว 
เป็นการปนเป้อนจากกระดาษที่ก้ันในกล่องทุเรียนท่ีผลิตจากโรงงานในประเทศจีนส่งมาขาย และค่าต่ำมากไม่เกิน 10 ppb ซึ่งไม่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทางกลุ่มสมาคมและเครือข่ายต่าง ๆ ขอให้รัฐบาลเจรจากับทางการจีน ขอให้ใช้มาตรฐานการตรวจสอบ
สารปนเป้อน BY2 แบ่งเป็น 2 ค่า คือ การตรวจที่เนื้อทุเรียนให้ตรวจแบบไม่พบ (Not Detected) ได้ แต่ในส่วนท่ีเปลือก ขอให้มี
เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับได้ คือ 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม หรือ 10 ppb ซึ่งน้อยมาก และเปลือกไม่ได้เป็นส่วนท่ีกิน ที่สำคัญ ไม่ได้พบใน
เนื้อทุเรียนเลย เมื่อจีนยังสุ่มตรวจทุกตู้ และยังไม่ยอมรับผลที่เจอที่เปลือก 10 ppb ที่ไม่เป็นอันตราย กรมวิชาการน่าจะมี
คำแนะนำ หรือทดลองใช้วัสดุอื่น ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายสูง ตรวจ BY2 ปกติตัวอย่างละ 5,243 บาท ถ้าเร่งด่วน 9,500 บาท ค่าตรวจ
กล่องครั้งเดียว 4,000 บาท เป็นเรื่องท่ีอยากให้รัฐบาลช่วยแก้ไข 
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